



## ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี รมรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2561 พร้อมกันทั้งจังหวัด

นายสัตวแพทย์จรรยา ชูเกียรติวิวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ด้วยสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในช่วงนี้พบว่ามีอากาศหนาวเย็นและฝนตก ซึ่งจะทำให้สัตว์โดยเฉพาะโคนม โคเนื้อ และกระบือ มีสุขภาพอ่อนแอ โรคระบาดสัตว์ที่พบบ่อยในสัตว์กบคูนในช่วงนี้ คือ **โรคปากและเท้าเปื่อย** ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญของโค กระบือ สุกร แพะ แกะ หากเกิดโรคจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างมาก เนื่องจากติดต่อได้เร็วและควบคุมให้สงบลงได้ยาก โรคนี้นับเป็นโรคติดต่อในสัตว์ **แต่ไม่ติดต่อสู่มนุษย์** โรคนี้อาจทำให้สัตว์สุขภาพทรุดโทรม ให้ผลผลิตลดลง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส การติดต่อของโรคเป็นไปได้หลายทาง คือ

1. การกินเอาเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่กับอาหารและน้ำหรือหญ้า
2. การหายใจเอาเชื้อที่ปะปนอยู่กับอากาศและฝุ่นละอองโดยการพาของลม
3. การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคก็จะทำให้เชื้อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

และคนที่เข้าไปในพื้นที่หรือบ้านที่มีโรคระบาดอยู่แล้ว เชื้อโรคจะติดมากับรองเท้า เสื้อผ้า และตามร่างกาย แล้วนำเชื้อโรคแพร่ระบาดไปยังฝูงอื่นต่อไป

“สัตว์ที่ป่วยมักมีอาการน้ำลายไหลฟูมปาก เกิดเป็นเม็ดตุ่มที่เยื่อชุ่มบริเวณปาก จมูกและกีบเท้า ทำให้สัตว์เจ็บปาก กินอาหารไม่ได้ เดินกระเผลก กีบหลุด ชุบพอม เลี้ยงไม่โต แท้งลูก ผสมไม่ติด การรักษา ใส่ยารักษาแผลที่ปากและเท้า การฉีดยาปฏิชีวนะร่วมด้วยจะช่วยให้สัตว์หายป่วยเร็วขึ้น และสามารถป้องกันโดยการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ และแกะ ทุก 6 เดือน ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี กำหนด **รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยพร้อมกันทั้งจังหวัด ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 โดยไม่ได้คิดมูลค่า** ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดต่อขอรับวัคซีนฟรี ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โทร. 036-423969-70 e-mail: [pvlo\\_lbr@dld.go.th](mailto:pvlo_lbr@dld.go.th) เพื่อจะได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อให้สัตว์เกิดภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยพร้อมกันทั้งจังหวัด”

ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ดูแลสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และป้องกันสัตว์ของตนเองไม่ให้สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะนำเชื้อโรคเข้าฟาร์ม ประกอบกับหมั่นสังเกตอาการของสัตว์อย่างสม่ำเสมอ หากพบสัตว์แสดงอาการป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเวลาที่

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

โทรศัพท์ : 036-423969 วันที่ : 27/12/60

ผู้อนุมัติข่าว : นายจรรยา ชูเกียรติวิวัฒนา

ข่าวโดย : นางสาวบุษบา ถานอาดนา